



ด่วนที่สุด

ที่ กส (ศปถจ)๐๐๒๑ / ว ๖๘๗๒

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
ถนนเลียงเมืองหัวคู กส ๔๖๐๐๐

ฝ่ายอำนวยการ
เลขรับที่ 601/๖๖
วันที่ 18 ส.ค. 2566
เวลา.....

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การกำหนดให้การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เป็นวาระจังหวัด
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ และนายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ตัวอย่างป้ายการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนพงษ์ เฝ้าจิณา) ประธานกรรมการ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้มอบนโยบายการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในปี ๒๕๖๖ โดยให้จังหวัดให้ความสำคัญในการลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับ ขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสาร ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศให้ผู้ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสาร ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยขอให้ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ศูนย์อำนวยการ ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ทุกหน่วยงานผลักดันการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานภายใต้สังกัดหรือหน่วยงานย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในวัฒนธรรมความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนโดยมีเป้าหมายเพื่อไม่ให้หน่วยงานสูญเสียทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน เช่น การนำ เรื่องความปลอดภัยทางถนนเข้าในที่ประชุมภายในของส่วนราชการทุกระดับ การดำเนินการตามขั้นตอน การดำเนินงานมาตรการรณรงค์ และการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่วาระของจังหวัด โดยกำหนด ระยะเวลา ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ รวม ๑๒ เดือนโดยจะดำเนินการ ในมาตรการ ๑๐ รสชม ได้แก่ ๑. ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ๒. ขับรถย้อนศร ๓. ผ่าฝืนสัญญาณจราจร ๔. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ๕. ไม่มีใบขับขี่ ๖. แฉงในที่คับขัน ๗. ขับขี่รถขณะเมาสุรา ๘. ไม่สวมหมวก นิรภัย ๙. ใช้รถมอเตอร์ไซด์ที่ไม่ปลอดภัย และ ๑๐. ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

๒. ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำป้ายไว้นิรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ “ประกาศให้สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร” เป็นวาระ จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างน้อย ๑ ป้ายพร้อมติดตั้งหน้าหน่วยงานหรือสถานที่ที่เห็นชัดเจน ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

- ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เป็นวาระของจังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยกำหนดระยะเวลา ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๖

- กันยายน ๒๕๖๗ รวม ๑๒ เดือน โดยจะดำเนินการใน
มาตรการ ๑๐ รสขม และขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์
จำนวน ๑ ป้าย พร้อมติดตั้งหน้าหน่วยงานหรือสถานที่ที่เห็น
ชัดเจนตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

และรายงานผลการประชาสัมพันธ์ “ประกาศให้สวมหมวก
นิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร” และการจัด
กิจกรรมการรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ให้จังหวัดกาฬสินธุ์ทราบทุกเดือนไม่
เกินวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕
ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

- เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการทราบ และ
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นายสุวิทย์ สุริฉาย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางสาวนุชนาถ อินทนาศักดิ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทรสาร ๐๖๖๖ ๐๖๖๖ ๐๖๖๖ ๐๖๖๖ ๐๖๖๖ ๐๖๖๖

(นางจิรารัตน์ จิตจักร)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(นายบทกุล ปัญญาแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

- นน

(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

๓. รายงานผลการประชาสัมพันธ์“ประกาศให้สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร” และการจัดกิจกรรมการรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ให้จังหวัดกาฬสินธุ์ทราบทุกเดือนไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป โดยเริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยตาม QR CODE ท้ายหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ ขอให้อำเภอ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ฝ่ายป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐- ๔๓๘๑ - ๔๘๔๓



สิ่งที่ส่งมาด้วย



ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เป็นวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์

ในคราวประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานการประชุม ได้มอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในปี ๒๕๖๖ โดยให้จังหวัดให้ความสำคัญในการลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสาร ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยให้ถือเป็น “วาระจังหวัด” และใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจัง เน้นใช้มาตรการเชิงรุก ทั้งด้านบังคับใช้กฎหมายและการสร้างความตระหนัก จิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนเพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย จึงประกาศให้จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยให้ถือเป็นวาระของจังหวัดที่ต้องเร่งดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้เกิด “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จึงให้ทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่/ชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีภารกิจหน้าที่โดยตรงในฐานะผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น และทุกภาคส่วนที่มีส่วนส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องร่วมผลักดันวาระดังกล่าว ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยให้ถือเป็นหน้าที่ที่ผู้บริหารส่วนราชการหรือหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ผู้บริหารท้องที่/ชุมชนต้องให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวาระทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้เป้าหมายที่คาดหวัง บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

(นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ป้ายการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร



ป้ายสัญลักษณ์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์



หมายเหตุ : ความสูงตัวอักษร (สวมหมวกนิรภัย) = ๑.๒๕ เซนติเมตร

ความสูงของตัวอักษร (๑๐๐ %) = ๘.๒๕ เซนติเมตร